



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๓๘๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเลี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการให้คำปรึกษาให้กับนักศึกษารูปแบบออนไลน์ช่องทาง Facebook Fanpage : บริการให้คำปรึกษา มจช. หรือ <https://www.facebook.com/cru.v.care> เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์ ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

อธิการบดี		ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (นายธงชัย	เหลือทอง)	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร	ท่าจีน)	กรรมการ
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร)	กรรมการ
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา)	กรรมการ
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดูลสัมพันธ์)	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์	พุมพิง)	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา)	กรรมการ
รองศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัศวศรีพงษ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดิ์นะที	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ	วงศ์ทองคำ	กรรมการ

นายวิจิตร	จารุโณประถัมภ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์	พวงนาค	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์	สายเสนา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย	จตุรัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ	ธัญญาวินิชกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรดล	เพชรานนท์	กรรมการ
นายวีระพงศ์	รูกขพันธ์	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ซีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบายและตัดสินใจปัญหา

กรรมการดำเนินงาน

รองอธิการบดี (นายธงชัย	เหลืองทอง)	ประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์	ชำนาญเวช	กรรมการ
นางสาวรัชนี	พลพิบูลย์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต	ใจตรง	กรรมการ
นางสาวณัฐชูดา	สุภาพจน์	กรรมการ
นายยุทธนา	เรียนสร้อย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงระวี	กระจ่างศาสตร์	กรรมการ
นางสาวสัณฐิตา	ตั้งคจิวงกูร	กรรมการ
นางผกาวดี	ไวกลสิกรรม	กรรมการ
นางสมลักษณ์	วัฒนสารสมบูรณ์	กรรมการ
นางสาวสุพรรณิ	ปลัดศรีช่วย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทร์	ขันตีวิฒนะกุล	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์	เกี่ยวกระโทก	กรรมการ
นายอภิพันธ์	ศรีโพธิ์	กรรมการ
นางสาวนิศรินทร์	ฉายแก้ว	กรรมการ
นายชลตรงค์	นาชัย	กรรมการ
นายอิทธิรงค์	จงใจ	กรรมการ
นางสาวเพชรลดา	ประทุมวัน	กรรมการ

นางสาววิลาสินี	ชูทอง	กรรมการ
นางสาวมารยาท	วงศ์พวง	กรรมการ
นายวริทธิ์นันท์	น้อยเอี่ยม	กรรมการ
นางปราณี	จำปาทอง	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นายธนฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายกิตินันท์	ศรีมูล	กรรมการ
นายชัยยุทธ	ดำหนก	กรรมการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการ
นายวรศักดิ์	สีบสกุล	กรรมการ
นายอานันต์	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายภุมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ด้านวิชาการ แนะนำการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
รูปแบบออนไลน์ และประสานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานมอบหมาย

กรรมการดำเนินงานฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาวจันทิมา	ชูลีกราน	กรรมการ
นางปนัดดา	สกุลขอเจริญ	กรรมการ
นายบุญช่วย	แก้วศรี	กรรมการ
นางสาววรรณเศรษฐ์	สวัสดิ์ถาวร	กรรมการ
นางสาวอัสรา	ยิ้มแย้ม	กรรมการ
นางชุตติมา	บุญเกื้อ	กรรมการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านวิชาการ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
แก่นักศึกษาภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ รูปแบบออนไลน์

กรรมการฝ่ายระบบสารสนเทศ

นายภูมรินทร์

อ่องสุข

กรรมการ

หน้าที่ ๑. จัดทำและพัฒนา Web Application เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลของกรรมการดำเนินงาน และสามารถนำไปใช้การดำเนินงานประกันคุณภาพ

๒. ให้คำแนะนำการใช้งานและจัดทำคู่มือการใช้งาน Web Application ที่พัฒนาขึ้น

๓. จัดทำประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และนำผลการประเมินความพึงพอใจ มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายธงชัย เหลืองทอง)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม